

บาท/ดอลลาร์เข้านี้เปิด 32.47 แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 32.40-32.60

* บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.47 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 32.51 แนวโน้มแข็งค่าตามทิศทางดอลลาร์ และ เริ่มเห็น Fund Flow ชะลอการไหลออก คาดกรอบวันนี้ที่ระดับ 32.40-32.60

* นายจิตติพล พุกเกษมธนาพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิจัยตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า บาท/ดอลลาร์เปิดเข้าวันนี้ที่ระดับ 32.47 แข็งค่าจากช่วงปิดสิ้นวันทำการก่อน โดยดอลลาร์เทียบกับสกุลเอเชียและเงินบาท อาจแข็งค่าไม่มาก เนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดไปก่อนแล้ว ขณะเดียวกันทิศทางการระบาดของไวรัส COVID 19 ก็ทยอยดีขึ้นในหลายประเทศ ทำให้แรงขายสินทรัพย์เสี่ยงมีไม่มากเหมือนช่วงก่อนหน้า นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ น้อยลงทั้งตลาดหุ้นและบอนด์ สะท้อน Fund Flow ชะลอการไหลออก

* คาดกรอบเงินบาทวันนี้ที่ระดับ 32.40-32.60 บาท/ดอลลาร์ และกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ที่ระดับ 32.20 - 32.70 บาท/ดอลลาร์

* ในสัปดาห์นี้ จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ ที่ยังเห็นการหดตัวของการค้าญี่ปุ่น จากทั้งการส่งออกและนำเข้าปรับตัวลดลงถึง 11.7% และ 5.0% ตามลำดับ ซึ่งให้เห็นว่าทิศทางการค้าโลกยังต้องรอให้ฝั่งยุโรปและอเมริกากลั้มท่าธุรกิจได้ตามปกติก่อน

* ต่อมาในวันอังคาร คาดว่าจะเห็นตัวเลขการนำเข้าและส่งออกของไทยที่หดตัว 5.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม การเกินดุลการค้าจะอยู่ในระดับสูงที่ 2.7 พันล้านดอลลาร์ จากการนำเข้าที่ลดลงเร็ว

* ขณะที่ในวันพุธ ต้องจับตาดูการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐอเมริกา (EIA Crude oil inventory) ที่ในสัปดาห์ก่อนปรับตัวสูงขึ้นถึงระดับ 19 ล้านบาร์เรล ถ้ายังปรับตัวสูงขึ้นต่อในระดับนี้ จะสร้างแรงกดดันบนราคาน้ำมันด้วยความกังวลเรื่องสถานที่พักน้ำมันอีกครั้ง

* และที่น่าสนใจที่สุด คือ ในวันพฤหัสบดี ต้องจับตาดูตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานใหม่ในสหรัฐ (Initial Jobless Claims) ที่คาดว่าจะลดลงเหลือ 4.5 ล้านคนในสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นการว่างงานในระดับเกินล้านตำแหน่งติดกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 ซึ่งว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีโอกาสชะลอตัวลงได้อีก

* ด้านตลาดเงิน อาจเห็นผันผวนน้อยลงเรื่อยๆ ตามดัชนีวัดความกลัว (VIX Index) ที่ทยอยปรับตัวลง โดยในระยะสั้น ดอลลาร์จะได้รับแรงหนุนต่อจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ ขณะเดียวกันก็จะมีเงินทุนไหลเข้าจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในฝั่งสหรัฐที่แข็งแกร่งกว่าในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆ ด้วย

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- * ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 99.90 วันศุกร์ 99.78
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 196.85 ล้านบาท
- * วันศุกร์ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 793.73 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วันศุกร์ 32.537 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้